

APCO เผยความสำเร็จ "มังคุดเสริมฤทธิ์ กิน-กัน-มะ" ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคร้าย

[ตุลาคม 19, 2024](#)



APCO ยืนยันถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ "มังคุดเสริมฤทธิ์ กิน-กัน-มะ" ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย จากกลุ่มผู้บริโภคที่รับประทานผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการรับประทาน

ข้อมูลจากผู้บริโภค 9 คน ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ได้ติดตามผลเลือดในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 4 พบว่ามี การเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดขาว (total white blood cells) 2.1 % ค่าเซลล์เม็ดเลือดขาว ชนิดลิมโฟ ไซต์ (lymphocyte cells) เพิ่มขึ้น 15.7 % ค่าเม็ดเลือดขาวกลุ่ม CD 4 เพิ่มขึ้น 16.2 % ค่าเม็ด เลือดขาวกลุ่ม CD 8 เพิ่มขึ้น 27.4 % และ ความยาวเทโลเมียร์ (telomere) เพิ่มขึ้น 176 เบสแพร์ ซึ่งเทียบเท่ากับการร่างกายอ่อนวัย 2.5 ปี



ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียัน ไฟฟ์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM กล่าวว่า “กระบวนการของสารสกัดจากมังคุดเสริมฤทธิ์สามารถกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและแข็งแรง ซึ่งเซลล์เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม เซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีคุณภาพจะช่วยปกป้องร่างกายจากการติดเชื้อต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นอกจากนี้มังคุดเสริมฤทธิ์ยังมีคุณสมบัติในการดูแลสุขภาพในระดับโครโมโซม โดยลดการหดสั้นลงหรือเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์ซึ่งส่งผลให้ช่วยชะลอวัยย้อนวัยและป้องกันการเกิดโรคร้าย ศ.ดร.พิเชษฐ ยังเสริมว่ามังคุดเสริมฤทธิ์เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายด้วยพลังธรรมชาติ มุ่งเป้าจัดการสิ่งแปลกปลอมโดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ



ผลิตภัณฑ์ “ มังคุดเสริมฤทธิ์ กิน-กัน-มะ ” เป็นนวัตกรรมอาหารเสริมจากสารสกัดธรรมชาติ มังคุด ฝรั่ง งามดา ถั่วเหลือง และไบบิวทิก ช่วยกระตุ้นเม็ดเลือดขาวทีเซลล์ (T-cell) ให้สามารถจัดการกับเซลล์ติดเชื้อและเซลล์เนื้อร้าย รวมถึงกระตุ้นกระบวนการออโตฟาจี (autophagy) ซึ่งช่วยกำจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพ และเสริมสร้างเทโลเมียร์ ทำให้ร่างกายชะลอวัยย้อนวัยและต้านทานโรคร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดูแลสุขภาพที่ดีควรมุ่งเน้นเรื่องการ “ป้องกัน” และสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงอยู่เสมอ สร้างเกราะป้องกันร่างกายด้วยพลังธรรมชาติ กับนวัตกรรม “มังคุดเสริมฤทธิ์ กิน-กัน-มะ” ที่ไม่เพียงช่วยลดภาวะค่ารักษาพยาบาล แต่ยังช่วยให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด และการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ APCO ได้ที่ Hotline: 1154 www.bim100.com โทร. 02 646 4800